



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, mcot, thaigov, workpointtoday) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ไม่ต้องกลัวโควิด 19 เพราะประเทศไทยไม่มีกรณีติดเชื้อในประเทศ 100 วันแล้ว และสร.สกัดกั้น คัดกรอง รักษา อย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัย คนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการคัดกรองและกักกันโรค 14 วัน ดังนั้นไม่ต้องกำหนดจำนวนคนเข้างาน แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย สำหรับการปิดโรงเรียนของจังหวัดตามแนวชายแดน ขึ้นกับนโยบายของ ก.ศึกษาธิการ แต่สร.ยืนยันว่ายังไม่มีความน่ากังวล และได้ขอให้หน่วยงานความมั่นคง ทั้งมหาดไทย ตำรวจ และทหาร ช่วยเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่ไม่มีด่าน หรือตามช่องทางธรรมชาติให้มากขึ้น รวมทั้งอสม.จะช่วยกันสอดส่อง ถ้าเห็นการเคลื่อนไหวผิดปกติจะรายงานฝ่ายความมั่นคงทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควส, tnnthailand) สำนักข่าวไทย, สวท., ทวีช่อง 9, NBT, TNN, Thaipbs

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดระลอก 2 ของประเทศมีแนวโน้มมาค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่กลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ไทยต้องเตรียมความพร้อม โดยสร.กำหนดจังหวัดเฝ้าระวังเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 10 จังหวัดตามแนวชายแดน และกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน เตรียมพร้อมแพทย์ทีมสอบสวนโรคและซักซ้อมแผนป้องกันและควบคุมโรค ขอร้องผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไม่ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ส่วนการปิดโรงเรียนตามชายแดน เบื้องต้น ก.ศึกษาธิการจะเป็นผู้ประเมิน หากพบว่าเสี่ยงหรือพบเด็กมีอาการใช้สามารถสั่งปิดได้เพื่อควบคุมสังเกตอาการ

- เมื่อวันที่ 1 ก.ย. สมาพันธ์แพทย์อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า มีแพทย์เสียชีวิตจากการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ประมาณ 100 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 28-39 ปี ส่วนระบอบรอบ 2 ในนิวซีแลนด์และเวียดนามพบว่ามีกรณีติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ดังนั้น ในไทยถ้ากลับมาเจอผู้ป่วยอีก ระยะเวลาแรกอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้ สร.จึงกำชับรพต่างๆ ให้คงมาตรการป้องกันการติดเชื้อใน รพ. เข้มข้นต่อไป สำหรับการท่องเที่ยวภูเก็ตโมเดลและอีกหลายจังหวัด อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยให้ทุกฝ่ายร่วมบริหารสถานการณ์ คือ จังหวัดต้องมีความพร้อมรับมือหากมีผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพระบบการควบคุมโรค เพิ่มทีมสอบสวนโรค 3-5 เท่า เตรียมเตียงรองรับ เตรียมการตรวจวินิจฉัย ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ที่เข้าใจและมีความพร้อม โดยหลักการคือ คนต่างชาติที่เข้ามาต้องถูกกักตัว ดังนั้น ต้องมีเวลาเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ร่วมกันกวาดล้างจับกุมและคดีถึงที่สุดแล้ว เช่น แอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือเทอร์โมมิเตอร์ และชุดตรวจโควิด รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงความพร้อมรองรับโควิด 19 ว่า ได้สำรองอุปกรณ์ป้องกัน ชุด PPE หน้ากาก N95 และยา เพียงพอที่จะรองรับการระบาดรอบ 2 สำรองไว้ทั้งในส่วนกลางที่ อภ. และส่วนภูมิภาคใน รพ.ทั่วประเทศ โดยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีกว่า 45 ล้านชิ้น เพียงพอใช้ 100 วัน ชุด PPE ทั้งที่เป็นชุดคลุม/เสื้อกาวน์ กว่า 1.16 ล้านชุด สำหรับดูแลผู้ป่วย 7,700 ราย หน้ากาก N95 จำนวน 2.3 ล้านชิ้น สำหรับการดูแลผู้ป่วย 1.5 หมื่นราย ยาพาราเซตาโมล 6.29 แสนเม็ด เพียงพอรักษาผู้ป่วย 8,900 ราย ยาแอสไพริน สำหรับผู้ป่วย 33 ราย ส่วนด้านวัคซีน อย.พร้อมสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนโดยเร็ว ทั้งวัคซีนที่วิจัยและผลิตขึ้นเองในประเทศ และวัคซีนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

- เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย เดินทางมาจากสหรัฐ 6 ราย ออสเตรเลีย 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย เข้าสถานกักกันโรค ซึ่งไทยไม่มีผู้ป่วยในประเทศครบ 100 วันแล้ว ยอดผู้ป่วยสะสม 3,425 ราย รักษาหาย 3,274 ราย กำลังรักษาอยู่ในรพ. 93 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม ศบค. ว่า วาระที่สำคัญวันนี้คือ มาตรการต่าง ๆ ในการดูแลประชาชนโดยใช้งบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ในระยะแรกใช้ไปแล้ว 1 แสนล้านบาท ต้องพิจารณาการใช้ต่อไป ทั้งในส่วนของการชดเชยหนี้และการจ้างงานนิสิตนักศึกษาจบใหม่ในปีนี้อยู่เดิม โดยระยะแรกมีการจ้างงานของก.แรงงาน และยังมีงบการจ้างงานอื่น ๆ ของอีกหลายหน่วยงานด้วย โดยรัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มการจ้างงานมากขึ้น รวมถึงดูแลประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อให้ลงไปถึงท้องถิ่นและแต่ละพื้นที่ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว

ประเด็นข่าว

ให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน และเน้นการท่องเที่ยวในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ประสานการทำงานกับ ก.คมนาคม และสธ. อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งดูแลความปลอดภัยสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวควบคุมกักมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันโควิด 19 ช่วงวันหยุดต่อเนื่องชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 4-7 ก.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, bluechipthai, thaimlnews

-ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการกกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เผยว่า ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทยเพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายและรองรับมาตรการ คบค. โดยคิดเบี้ยประกันตามความคุ้มครอง และเน้นขายทางออนไลน์ แบ่งความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน 1.กรณีการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากโรคโควิด 2019 จะจ่ายผลประโยชน์/ค่าทดแทน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ เท่ากับวงเงินเอาประกันภัย 3,200,000 บาท 2.การรักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยโรคโควิด 19 ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คุ้มครองสำหรับการรักษาใน รพ. สถานพยาบาล หรือคลินิก ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย 3,200,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายสิทธิศักดิ์ อธิกุลชัยสุทธิ นายอำเภอแม่เมาะ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย สภ.แม่เมาะ, ตชด. 334, บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3, รพ.แม่เมาะ, สสอ.แม่เมาะ, ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ, อปท., และกำนันทุกตำบล ร่วมประชุมกำหนดมาตรการป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นางอรมน ทวีชัยการ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่า เมื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำเร็จ ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มที่ใช้ในการฉีดวัคซีน เช่น เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา ทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกเข็มฉีดยาทำด้วยโลหะเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และเป็นอันดับ 6 ของโลก ส่วนการส่งออกเข็มและหลอดฉีดยา ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 11 ของโลก ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายเชิดเกียรติ อรรถการ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่ รมว.การต่างประเทศ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำตัวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนไทยของสำนักงานแรงงานไทยในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ติดโรคโควิด 19 กลับประเทศ ได้รับรายงานจากสถานทูตไทยในกรุงริยาดว่า ได้ประสานขอรับใบอนุญาตสำหรับเที่ยวบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อรับตัวกลับมารักษาต่อที่ประเทศไทยแล้ว ล่าสุดออกเดินทางจากกรุงริยาดมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อ 2 ก.ย. เวลา 00.45 น. มีทีมแพทย์จากพ.ราชวิถีมารับตัวไปรักษา

ประเด็นผลกระทบ

1.ผลตรวจเชื้อแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, thailandplus) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT, TNN

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ จ.กาญจนบุรี ทั้งหมดไม่พบเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ดำเนินการร่วมกันตามตะเข็บชายแดนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย

2.ชาวเงินลักลอบเข้าไทยทางด่านแม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, สยามกีฬา

-นายชัยพฤกษ์ ฉะยธรรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก นำชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อย อส.แม่สอดที่ 3 สนธิกำลังตำรวจ ทหาร พร้อม ผอ.บ.บ้านห้วยม่วง ออกตรวจลาดตระเวนตามจุดล่อแหลมท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมย พบเรือหางยาวจอดอยู่เกาะกลางแม่น้ำเมย มีกลุ่มชายบนเรือ 6 คน ว่ายน้ำข้ามฝั่งมาเขตประเทศไทย จับกุมมาสอบสวนพบว่าทั้งหมดเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ทำงานอยู่ในกาสิโนของชาวจีนในเมืองใหม่เขต จ.เมียวดี ประเทศพม่า แต่บ่อนปิดจากปัญหาโควิด 19 และกลัวติดเชื้อจึงว่างจ้างให้นายหน้าชาวจีนนำเรือหางยาวมาส่งข้ามชายแดน เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไม่พบเชื้อ นำตัวส่งดำเนินคดีข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่าฝืน พ.ร.บ.โรคติดต่อ และฝ่าฝืนประกาศกกก.โรคติดต่อ จ.ตาก

3.ชาวเมียนมาลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เจ้าหน้าที่จับกุมชาวจีน 3 คน ได้บริเวณริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลอง อ.แม่สอด จ.ตาก นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด ดำเนินคดีตามกฎหมาย และตรวจโควิด 19 ก่อนผลักดันกลับประเทศเมียนมา ล่าสุดทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด และชุดสายตรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านต้องเสริมกำลังเพิ่มขึ้น 2 เท่า หลังพบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนสัญชาติเมียนมาและชาวจีนจำนวนมากลักลอบว่ายน้ำข้ามฝั่งชายแดนอย่างผิดกฎหมาย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, businessstoday, xinhuthai, thebangkok insight, ข่าวสด, JS100, thestandard, ไทยรัฐ)

ประเด็นข่าว

-WHO เตือนให้ป้องกันเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเตือนว่าการเปิดเมืองโดยปราศจากมาตรการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดจะทำให้เกิดหายนะ

-เกาหลีใต้ มีผู้ป่วยโควิด 19 อายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยทั้งหมด และส่วนใหญ่คือผู้ที่มีอาการหนัก

-ฮ่องกง เปิดโครงการตรวจโควิด 19 ให้ประชาชนฟรี ตั้งเป้า 5 ล้านคน แต่มีคนมาลงทะเบียนเพียง 650,000 คน วันแรกมีคนตรวจเพียง 80,000 คน มีข้อสังเกตว่ามาจากความไม่ไว้วางใจโครงการที่สนับสนุนและดำเนินการโดยจีน รวมทั้งไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพและการสอดส่องจากฝ่ายรัฐ

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 78,357 ราย รวม 3,769,523 ราย เสียชีวิต 1,045 ราย รวมเสียชีวิต 66,333 ราย

-เมียนมา พบผู้ป่วยเพิ่ม 19 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่น 12 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 7 ราย

-ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,483 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 224,264 ราย สูงสุดในอาเซียน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 25,898,952 ราย รักษาหายแล้ว 18,191,314 ราย เสียชีวิตรวม 861,158 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด อันดับ 1 สหรัฐฯ อันดับ 2 บราซิล และอันดับ 3 อินเดีย

พระราชทานหุ่นยนต์ปันโต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีพระราชทานหุ่นยนต์ปันโตและกระจก - ระบบสื่อสารทางไกล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่รพ.พุทธโสธร โดยหุ่นยนต์ปันโตเป็นหุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยระยะไกล ติดตั้งระบบสื่อสารทางไกลผ่านหน้าจอที่ติดตั้งที่รถเข็น ช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกระจก เป็นหุ่นยนต์แท็บเล็ตที่ติดตั้งภายในห้องพักผู้ป่วยเพื่อสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย สังเกตอาการ พูดคุยถามตอบ ลดการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกัน ลดระยะเวลา และลดขั้นตอนในการสวมชุด PPE เข้าไปพบผู้ป่วยได้ดี

ประชุมคกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, acnews, thebangkokinsight, thailandplus

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวระหว่างเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ว่า คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 2.ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ 3.กำลังคนสุขภาพ 4.ระบบบริการปฐมภูมิ 5. การแพทย์แผนไทย 6.การแพทย์ฉุกเฉิน 7.การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 8.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 9.การคุ้มครองผู้บริโภค และ 10.ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยคกก.ชุดนี้ เป็นชุดที่ 2 มีระยะเวลาดำเนินการถึง 14 ส.ค. 2565 จะจัดการใน 3 เรื่องที่เป็นภาวะคุกคามด้านสาธารณสุขของ ไทยและโลกก่อน ได้แก่ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไซต์ <http://nscr.nesdb.go.th/thailandreform>

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขทุกวัย” จัดงานในรูปแบบ New Normal เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนและสื่อสารนโยบายระดับชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนรู้จักคุณค่า นำมาใช้ประโยชน์ และมีการวิจัยพัฒนา สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

-ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ไฮไลต์สำคัญจะมีการเปิดตัว “ตำรับยาแก้หวัด 5” ซึ่งเป็นตำรับยาพื้นบ้านของเกาะเต่า มีส่วนประกอบของดอก เมล็ด ใบ กิ่งก้าน ราก ของกัญชา ขณะนี้ได้พัฒนา 2 สูตร คือ ชนิดรับประทานแก้ปวดไมเกรน เจริญอาหาร ช่วยให้นอนหลับดี และสูตรน้ำมัน สำหรับทาแก้ปวดกล้ามเนื้อและรักษาโรคสะเก็ดเงิน อย.ได้อนุญาตให้ผลิตเพื่อจ่ายให้กับรพ.ในสังกัด สธ. ซึ่งภายในปลายปี 2563 จะผลิตเป็นยารับประทาน 200,000 เม็ด และน้ำมันกัญชา 60,000 ขวด

โครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT, TNN, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดงานจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ พร้อมปาฐกถา นโยบายรัฐบาลกับการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของไทย ว่า ผ่านมา 9 เดือนแล้วที่ไทยต้องเผชิญและควบคุมสถานการณ์โควิด-19 และผ่านมารอบ 100 วันแล้วที่ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่การควบคุมโรคต้องควบคู่กับการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่ง สสพ. ได้ร่วมมือกับ สธ. ในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล การแพทย์และสาธารณสุข นำมาใช้ในการจัดประชุมสัมมนา พร้อมมอบตราสัญลักษณ์เมืองไม่ซีซีดี ที่มีความปลอดภัยและมาตรฐานในการจัดประชุม นิทรรศการ และสัมมนา ให้กับ 7 จังหวัด ได้แก่ กทม. ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา ภูเก็ต และสงขลา

งาน healthcare 2020

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน "Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ" และปาฐกถาพิเศษ "เดินทางขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทย ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" ในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากรพ.ชั้นนำกว่า 10 แห่ง มีเวทีอภิปราย

ประเด็นข่าว

สุขภาพจากแพทย์และนักพูดคนดัง ด้าน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำเสนอนิทรรศการสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและจิตใจ ช่วยผ่อนคลาย คลายเครียด และแก้ปัญหาอนอนหลับ แจกชาสมุนไพร Relax tea จากบัว ช่วยบำรุงสมอง และมีฤทธิ์ผ่อนคลายทำให้ออนหลับได้ดีขึ้น แจกต้นพันธุ์สมุนไพรเพื่อสมองและจิตใจ วันละ 50 ต้น จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรราคาพิเศษ และบริการการใช้ยาสมุนไพรกับเภสัชกรและแพทย์แผนไทย

ประชุมสร้างเครือข่ายนักสันติวิธี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thailandplus, thaigov)

-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. เปิดประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข สธ. ประจำปี 2563 “การเจรจาไกล่เกลี่ย : คำตอบของการจัดการความขัดแย้ง” โดยสธ.มีนโยบายในการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยตามหลักการ 2P Safety ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการเกิดปัญหา จนถึงการจัดการเมื่อเกิดปัญหา และมอบหมายให้ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขจัดตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของ สธ.และเขตสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยใช้หลักการเจรจาไกล่เกลี่ย สื่อสารทำความเข้าใจระหว่างคนไข้และญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและสามารถยุติได้โดยเร็ว

สารปนเปื้อนในผัก-ผลไม้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบต่อพฤติกรรมประสาทของเด็กทารกจากการขาดไอโอดีน และการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ของ ศ.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพบว่า 1.ตรวจพบสารพาราควอต และออร์แกโนฟอสเฟตในเลือด ปัสสาวะ และน้ำนมของหญิงคลอดบุตร 2.ตรวจพบสารพาราควอต และออร์แกโนฟอสเฟตในเลือดจากสายสะดือและขี้เทาของเด็กทารก และตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาทของเด็กทารกเหล่านี้ ผลการศึกษาข้างบอถึงผลกระทบของการใช้พาราควอต และออร์แกโนฟอสเฟตต่อหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกอย่างชัดเจน กรมฯ ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้สดทั่วประเทศ พร้อมส่งข้อมูลต่อกับกรมควบคุมโรค และ อย. ตามนโยบายของ รพ.ม.สธ.

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สดจากตลาดใน 41 จังหวัด 154 ตัวอย่าง เมื่อเดือนก.พ.-ก.ค. 2563 พบว่า มีสารคลอรีนไพโรฟอสตค่าง 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13 ผักผลไม้ที่พบ ได้แก่ ใบบัวบก คื่นช่าย กะหล่ำปลี ส้ม องุ่น ฝรั่ง มะยมชนิด และพบไกลโฟเซตตกค้าง 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 ผักผลไม้ที่พบ ได้แก่ พริกชี้ฟ้า ผักกาดขาว ผักแพ้ว โหระพา ส้ม องุ่น และในเดือน พ.ค. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี และแป้งข้าวสาลี 12 ตัวอย่าง พบว่ามีการตกค้างไกลโฟเซตในถั่วเหลือง 4 ตัวอย่าง ทั้งนี้ แม้จะมีประกาศให้ยกเลิกการใช้คลอรีนไพโรฟอสและพาราควอต และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตแล้ว แต่ยังตรวจพบคลอรีนไพโรฟอสและไกลโฟเซตในผักผลไม้สดและธัญพืช เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน กรมฯ จะเฝ้าระวังการปนเปื้อนทั้ง 3 สารอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายรามศ รัตนะเขวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข่าวว่า ก.เกษตรฯ มีหนังสือคัดค้านการแบนสารพาราควอต ว่า การพิจารณาแบนสารพาราควอตหรือไม่เป็นหน้าที่ของคกก.วัตถุอันตราย ซึ่งมีรพ.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ร่วมกับปลัดเกษตรฯ พลังงาน สาธารณสุข และอุตสาหกรรม อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงาน รวมถึงเลขาธิการ อย. และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคน รพ.เกษตรฯ ไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาได้ กรณีดังกล่าวมีเกษตรกรทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยร้องเรียนมายังรพ.เกษตรฯ และขอให้ส่งความเห็นไปยังคกก.

เตือนอันตรายจากเห็บ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thailandlandplus, thaipbs, สยามรัฐ, คมชัดลึก, MCOT, เนชั่นทีวี)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงชั้น ป.2 มีเห็บจำนวนมากเกาะดูดเลือดที่หน้าศีรษะและภายในรูหู ว่า เห็บมักอาศัยอยู่บริเวณต้นหญ้าสูงๆ หรือเกาะอยู่กับสัตว์เลี้ยง ผู้ที่ถูกเห็บกัดมักไม่มีอาการเจ็บ เนื่องจากในน้ำลายของเห็บมีสารที่ทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ ผิวหนังบริเวณที่ถูกกัดจะเป็นตุ่มนูนบวมแดง บางรายเกิดอาการแพ้ อาจมีไข้ หรือผื่นคันชนิดลมพิษ

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การรักษาทำได้โดยใช้แหนบคีบส่วนหัวของเห็บแล้วค่อยดึงขึ้นตรงๆ และไม่บิดคีมขณะที่กำลังคีบเพราะจะทำให้ส่วนปากของเห็บค้างอยู่ในผิวหนัง รักษาอาการผิวหนังบวมแดงด้วยยาทาลดการอักเสบ บางรายที่บวมแดงมากแพทย์อาจฉีดยาได้ ผิวหนังเพื่อลดอาการ มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่เกิดอัมพาตหลังถูกเห็บบางชนิดกัด ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะระบบหายใจล้มเหลวที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการอัมพาตมักเกิดภายใน 4-6 วันหลังโดนกัด และภาวะนี้จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคีบเอาเห็บออกจากผิวหนังผู้ป่วย

เตือนอุบัติเหตุจากการจตุรูเบเทียน-ประทัด-เผาะกระดาศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดประทัด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ไม่เล่นผาดโผน ไม่จุดใกล้วัตถุไวไฟหรืออาคารบ้านเรือน 2.ไม่ควรให้เด็กนำประทัดมาเล่นเด็ดขาด 3.จุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน 4.ห้ามจุดประทัดที่จุดแล้วไม่ติดหรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด 5.ไม่เก็บประทัด ดอกไม้ไฟ ไว้ในกระเป๋าเสื้อ กางเกง หรือที่มีอากาศร้อน เพราะอาจเกิดการเสียดสีและระเบิดได้ 6.เตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่เล่น 7.ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุไว้เล่นเอง การเผาะกระดาศเงิน กระดาศทอง การจตุรูเบเทียน ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารเคมี อาจทำให้ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ควรยืนอยู่เหนือลม เผาออกอาคาร และเผาทีละน้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้ากระดาศ ส่วนการจตุรูเบเทียน ควรเปิดประตู หน้าต่างทุกครั้ง และเปิดพัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการพักผ่อนนอนหลับในห้องและบริเวณที่มีการจุด

ประเด็นข่าว

โรคเกาต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง มีผลมาจากการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการตกผลึกของเกลือยูเรตบริเวณข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ มีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดกระบวนการอักเสบตามมา มักพบในเพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป ส่วนเพศหญิงพบมากช่วงวัยหลังหมดประจำเดือน อาการส่วนใหญ่มักเกิดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า หรือข้อเข่า มีอาการปวด บวมแดงร้อน เจ็บเมื่อกด และอาจมีไข้ร่วมด้วย บางรายพบก้อนโทฟัสซึ่งเกิดจากการสะสมของผลึกเกลือยูเรตในเนื้อเยื่ออ่อน ข้อต่อกระดูกและกระดูกอ่อน มักพบบริเวณศอก ตาตุ่ม นิ้วมือ นิ้วเท้า

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การรักษาโรคเกาต์ควรใช้การรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา และใช้ยา ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เลือกกินโปรตีนจากไข่ เต้าหู้ นมและผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำ ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมถึงอาหารที่มีพิวรีนสูง ลดผลไม้ที่มีรสหวานจัด น้ำผลไม้และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตส และควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

🖨 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph

🐦 pr_moph

📷 healthmoph

📺 moph channel

